

BÁO CÁO

Một số nội dung liên quan việc thanh lý và trồng thay thế cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5

1. Tình hình chung và công tác trồng rừng, trồng cây xanh:

Huyện Phước Sơn có tổng diện tích 115.334,01ha; trong đó, tổng diện tích rừng là 85.013,82ha (rừng tự nhiên 77.292,36ha, rừng trồng 7.721,46ha); tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,71%, cao nhất so với các huyện trên địa bàn tỉnh. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 21,8°C, độ ẩm trung bình 88%; tuy nhiên cũng có những khoảng thời gian nắng nóng do ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan.

Triển khai Đề án trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ với chỉ tiêu được giao trồng mới 3.750.000 cây; năm 2021 toàn huyện đã triển khai trồng 437.850 cây, năm 2022 trồng trên 01 triệu cây, 05 tháng đầu năm 2023 đã trồng trên 220.000 cây và tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời diện tích rừng trồng rừng sản xuất hằng năm đạt khoảng 1.000ha. Đối với việc trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường nội thị Khâm Đức, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; tổng số cây xanh đang quản lý, chăm sóc là 1.370, đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí cây xanh đường phố theo quy định. Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã và sự tham gia, hưởng ứng của quần chúng Nhân dân trong công tác trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn.

2. Công tác chỉnh trang đô thị:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 27/9/2021 của Huyện ủy Phước Sơn về phát triển thị trấn Khâm Đức theo tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; HĐND, UBND huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Khâm Đức, như: Nâng cấp vỉa hè, trồng thay thế, bổ sung cây xanh các tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn), Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, 12 tháng 5, Nguyễn Duy Hiệu, Lê Quý Đôn; Khu bảo tồn văn hóa người Bhnong; Khu liên hợp thể thao huyện; Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Thúc Kháng; ...đồng thời tiếp tục đầu tư các dự án để mở rộng thị trấn về khu vực phía Đông sau khi Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức giai đoạn đến năm 2025, 2030 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh để từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV theo quy định và hướng tới xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Toàn thị trấn Khâm Đức có trên 32 tuyến đường chính và các tuyến đường bê tông nhỏ, nhánh rẽ ngõ xóm. Trước đây do nguồn lực hạn chế, một số tuyến đường không được đầu tư trồng cây bài bản, một số đoạn người dân tự trồng trước nhà hoặc các cơ quan, đơn vị tận dụng cây từ các chương trình, dự án để trồng nhưng không theo quy hoạch, chấp vá. Trong 02 năm 2021, 2022, UBND huyện đã chỉ đạo trồng mới hơn 400 cây xanh các loại trên các tuyến đường nội thị; trong đó, trồng bổ sung hơn 50 cây Bằng Lăng Tím dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn, hiện nay vào mùa nở hoa rất đẹp; 116 cây Kèn Hồng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng; 55 cây Chuông Vàng trên tuyến Nguyễn Duy Hiệu; hơn 180 cây Bằng Đài Loan trên tuyến Nguyễn Chí Thanh; ... Năm 2023, huyện chủ trương cải tạo vỉa hè và xây dựng 02 tuyến phố đặc trưng tạo điểm nhấn cho thị trấn Khâm Đức là tuyến đường 12 tháng 5 với cây Mai vàng (194 cây) và tuyến Lê Quý Đôn với cây hoa Anh đào (74 cây).

Đối với tuyến đường 12 tháng 5 dài khoảng 758m, UBND huyện đầu tư nâng cấp vỉa hè; di dời các loại cây trồng trên vỉa hè và trồng mới 194 cây mai Hồng Diệp để thống nhất một loại cây, tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan cho tuyến đường, nhất là vào mùa cây nở hoa mỗi dịp Tết đến Xuân về.

3. Về việc thanh lý 17 cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5:

Hàng cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5 được trồng vào năm 2008; qua kiểm tra thực tế tại thời điểm trước khi đốn hạ, thân cây cao từ gốc đến ngọn khoảng từ 15-17m và cao hơn đường dây điện trung thế bên cạnh khoảng 5-6m. Sao Đen thuộc danh mục loài cây gỗ lớn, có nguy cơ gãy, ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường dây điện trung thế và người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, nhất là trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn. Mặt khác, qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp tuyến đường 12 tháng 5, những cây Sao Đen này được đổ đất lấp trên gốc khoảng từ 1,2m-1,5m, đồng thời việc đào gốc để di dời cây đi nơi khác ảnh hưởng bờ tường, sân nền của Sân vận động và các công trình ngầm dưới vỉa hè nên không thể thực hiện.

Từ thực tế trên, UBND huyện quyết định thanh lý 17 cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5, đồng thời thành lập Hội đồng định giá khởi điểm thanh lý tài sản tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 26/4/2023; tổng khối lượng gỗ Sao Đen qua kiểm đếm là 5,326m³ và các ngành liên quan đang triển khai các bước quy trình thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Qua những nội dung trên, cho thấy sự quyết tâm, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn huyện; xây dựng đô thị Khâm Đức đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra và hướng đến đô thị “xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”. Việc thanh lý 17 cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5 thị trấn Khâm Đức là cần thiết để đảm bảo an toàn và triển khai các nhiệm vụ liên quan. UBND huyện ghi nhận phản ánh của một số hộ dân về sự giảm đi tàn che bóng mát khi thanh lý các cây Sao Đen nói trên, rất mong đồng bào chia sẻ, ủng hộ với chủ trương của huyện để thời gian đến sẽ có tuyến đường 12 tháng 5 đẹp, ấn tượng khi mỗi độ Xuân về, tạo điểm nhấn cho đô thị Khâm Đức đối với du khách gần xa.

Trên đây là báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thanh lý cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5 thị trấn Khâm Đức, UBND huyện Phước Sơn kính báo cáo Thường trực Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (*b/cáo*);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN thị trấn Khâm Đức;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**